

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารฉบับนี้ไม่ได้มีการกำหนดหัวข้อโดยเฉพาะ คณะผู้จัดทำตั้งใจจะเสนอบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ และมีคุณค่าทางวิชาการ แต่โดยความบังเอิญบทความที่ส่งมาในฉบับนี้มีความสอดคล้องกันอย่างมาก ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ บทความเรื่องแรกของ ติน ปรัชญพฤทธ์ และบทความเรื่องที่สองของคารารัตน์ อานันท์นะสวงศ์ จัดอยู่ที่หัวข้อปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได้ ตินเสนอให้ทดสอบสมมุติฐานต่างๆ ที่เขาได้ตั้งขึ้นสำหรับใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางการเมืองสังคมและกฎหมายแรงงาน ตลอดจนสถานะภาพและประสิทธิภาพของแรงงานในสังคมไทย ส่วนคารารัตน์ได้บรรยายและวิเคราะห์สภาพของแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะเกี่ยวกับบทบาทของสหภาพแรงงานในช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นรุ่งเรืองมากที่สุด

หัวข้อใหญ่กลุ่มที่สองคือ เรื่องการวางแผนครอบครัว บทความของสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางด้าน การวางแผนครอบครัวของประชากรไทยในช่วงแผน 5 ส่วนบทความของธวัช มกรพงศ์ นั้น ได้เน้นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการวางแผนครอบครัวในการพัฒนาชนบท โดยได้ใช้วิธีการดำเนินการวางแผนครอบครัวของจังหวัดมหาสารคามเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการแก้ไขปัญหาของความยากจนและการด้อยพัฒนาในชนบท

บทความอื่นๆ ในฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นกัน คณะจัดทำวารสารได้คำนึงนโยบายความเป็นกลางทางวิชาการมาโดยตลอด โดยเชื่อว่าวิชาการควรจะมีหลากหลาย การวิเคราะห์และศึกษาเชิงวิชาการไม่จำเป็นต้องดำเนินไปในแนวเดียวกัน อันที่จริงความขัดแย้งทางวิชาการเป็นธรรมชาติของขบวนการ การเรียนรู้ นอกจากนั้นความขัดแย้งยังอาจเป็นชนวนซึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับวิชาการได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำวารสารขอขอบคุณผู้เขียนบทความให้วารสารทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณผู้อ่านสมาชิกวารสารและทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและความร่วมมือแก่วารสารตลอดมา.

จรูญ วิจิตรวาทการ

ตำราและเอกสารวิชาการ
ที่จัดพิมพ์โดยโครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2524

เล่มที่ 1

เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ โดย รศ. ดร. วิชิต หล่อจิระชุนห์กุล ราคาเล่มละ 80 บาท
รศ. ดร. นิกร วัฒนพนม
อาจารย์สุจินต์ พงษ์ศักดิ์
ผศ. ดร. สมบูรณ์วัลย์ เหมศาสตร์
อาจารย์อัศจรรวารรณ ปิ่นสุภาญาณะ

เล่มที่ 2

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ โดย รศ. ดร. ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ ราคาเล่มละ 100 บาท

เล่มที่ 3

ทฤษฎีและหลักวิชาวิจัย :
เน้นกรณีปัญหาและตัวอย่าง
สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ โดย รศ. ดร. สวัสดิ์ สุคนธ์รังษี ราคาเล่มละ 120 บาท

เล่มที่ 4

Elite, Power Structure, and
Politics in Thailand. โดย ศ. ดร. จักรกฤษณ์ นรนิติผลุงการ ราคาเล่มละ 100 บาท

ผู้ที่สนใจจะติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 หรือ โทร. 3777400—9 ต่อ 294